



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์Mthai</p> <p>ThaiPBS เว็บไซต์ประชาไทย เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์กระปุก ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจรรพพันธุ์ จารย์โยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพร ว่า เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ป.ป.ส. สภาเกษตรกรแห่งชาติ อย. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชาไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งวางโมเดลการพัฒนาการแปรรูปผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนให้ได้รับผลประโยชน์ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ประชาชนเข้าถึงยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชาอย่างมีคุณภาพ โดยก.อุตสาหกรรม ได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนากระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ คือ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (องค์การมหาชน) จะคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมมาให้เกษตรกรเพาะปลูกกลางน้ำ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะศึกษาเรื่องการอนุญาตปลูกในโรงเรือนแบบปิดและเตรียมลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับม.รังสิต ศึกษาวิจัยแปรรูปสกัดน้ำมัน สารต่างๆ ให้ได้คุณภาพ รวมทั้งจะใช้ศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอนาคต ช่วยในเรื่องการใช้นวัตกรรมแปรรูป ส่วนปลายน้ำ ได้ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำสารสกัดน้ำมันกัญชาหรือสารอื่นๆ ของกัญชา ไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต่อไป</p> <p>นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า อยู่ระหว่างการศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกัญชาของต่างประเทศ เพื่อรองรับการทำมาตรฐานกัญชาไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยผลการศึกษาผู้ป่วยเสพติดกัญชาที่เข้ารับบริการรักษาจากสถานบำบัดรักษาเสพติดของรัฐ 6 แห่ง พบเป็นโรคจิตเวชสูงถึงร้อยละ 72.3 รองลงมาโรคจิต อารมณ์แปรปรวน และวิตกกังวล จากการศึกษาพบว่า สาร THC ในกัญชาเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการอยากยา ถอนยาและเสพติด มีรายงานพบว่าผู้เสพติดกัญชาเมื่อหยุดใช้จะเกิดอาการถอนยา เช่น นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย และมีการศึกษาความเสี่ยงของการเสวกัญชากับโรคจิตเภท พบมีผลทำให้อาการทางจิตและการพยากรณ์โรคแย่ลง โดยเฉพาะคนที่มีกรรมพันธุ์ที่จะเป็นโรคจิตหรือเคยมีอาการทางจิตมาก่อน ดังนั้น การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น สถาบันแคนาบินอยด์ แห่งสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในการผลิตและพัฒนาและสกัดยาจากกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมุ่งเป็นแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน วิจัยและสกัดน้ำมันกัญชา และใช้รักษาผู้ป่วยทั้ง 16 ตำรับ รวมทั้งผลักดันเข้าสู่นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค โดยจะปลูก วิจัยและสกัดกัญชาเพื่อการแพทย์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.พังโคน จ.สกลนคร ผลิตวัตถุดิบทุกตัวที่อยู่ใน 16 ตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 92 ชนิด</p> <p>พญ.อรพรรณ เมธาติลกุล ผอ.สถาบันแคนาบินอยด์ฯ กล่าวว่า สถาบันฯ จะเน้นจัดทำข้อเสนอโครงการต่อรัฐด้านวิชาการและกระตุ้นให้เกิดการปรับแก้กฎหมาย และสร้างมาตรฐานอาหารและยาจากกัญชาไทยในเวทีโลก</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict เผยแพร่ข้อมูลกรณีมีแอตมินเพจเกี่ยวกับจิตเวชเตือนไม่ควรใช้กัญชาในคนใช้จิตเวช โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะเสี่ยงที่จะเป็นหนักกว่าเดิมและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ จนทำให้กัญชาเวเน็ตส์สืบทัวและซมชู่ โดยตั้งข้อสังเกตว่า คนบางกลุ่มต้องการเอากัญชาเพื่อการแพทย์มาบังหน้าเพื่อให้สามารถเสวกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่า แพทย์ที่ถูกคุกคามคือแอตมินเพจเช่นเด็กซันภูเขา ซึ่งระบุว่า จุดประสงค์ที่เขียนบทความเพราะอยากเล่าถึงอีกด้านหนึ่งกัญชา โดยเฉพาะในส่วนของโรคทางจิตเวช เพราะเมื่อมีการเปิดให้ใช้มากขึ้น ควรให้ข้อมูลรอบด้านที่เพียงพอ</p> <p>ด้าน ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์จุดยืนเรื่อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ จาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การศึกษาพบว่าการใช้กัญชาจะมีฤทธิ์รบกวนการทำงานของสมอง และเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตเวชได้ เช่น หลงผิด หูแว่ว ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า วิดกกังวล เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่น กัญชามีฤทธิ์ทำให้เสพติดได้ และยังไม่มีการใช้ในการรักษาโรคทางจิตเวช บุคคลทั่วไปที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่ควรใช้กัญชา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนและผู้ที่มีโรคทางจิตเวช</p>
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p>	<p><b>พยาบาลค่ายาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีจับพยาบาลชุกยาเสพติดมูลค่ารวมนับ 10 ล้านบาท ว่า หลังเกิดเหตุได้ไปตรวจเยี่ยมที่รพ.เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พบว่าส่วนใหญ่มีผลกระทบทางจิตใจพอสมควร เนื่องจากการพบยาเสพติดในสถานที่ทำงานกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และได้แจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็ว ๆ นี้ จะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ในรพ. พร้อมเฝ้าระวังปัญหาอย่างเต็มที่ในทุกหน่วยราชการ และขอให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการที่ร้ายแรงผิดปกติจะต้องติดตามเป็นพิเศษ สำหรับผู้ต้องหาขณะนี้รอให้สสจ.เสนอเรื่องเพื่อลงนามให้ออกจากราชการ</p> <p>ด้านพ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญรักษ์ ผกก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนทำงานร่วมกับป.ป.ส.ภาค 7 ติดตามขยายผล ส่วนการสอบปากคำพยาบาลให้การว่ากัญชาอัดแท่งที่พบในล็อกเกอร์ห้องไอซียู จะนำไปใช้รักษาอาการป่วยของญาติรายหนึ่งที่รักษาตัวอยู่ในรพ. สำหรับยาเสพติดทั้งหมดถูกส่งมาจากเครือข่ายทางภาคเหนือ</p> <p>ด้านแหล่งข่าวจากศูนย์ยาเสพติด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า ได้รับการประสานงานจากป.ป.ส.ภาค 7 เตรียมใช้มาตรการตามกฎหมายและชุดตรวจยาเสพติดจากปัสสาวะเพื่อตรวจเจ้าหน้าที่ในรพ.ดังกล่าวและอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งเพียงแค่อำนาจหัวหน้าหน่วยงานให้ทราบก่อน 1-2 ชั่วโมง และเข้าตรวจได้ทั้งในกลางวันและกลางคืน</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>ราคาราย รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการกำกับดูแลราคาและเวชภัณฑ์ ที่มีปลัด ก.พาณิชย์ เป็นประธาน พิจารณาโครงสร้างต้นทุนราคาราย ตามที่คณะทำงานศึกษาโครงสร้างต้นทุนราคาเสนอ พร้อมทั้งขอเสนอของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอคกก.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เห็นชอบ คาดว่าจะมีการประชุมในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เพื่อออกประกาศก.พาณิชย์และให้มีผลบังคับใช้ต่อไป หากรพ.ใดไม่ดำเนินการตามจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ เบื้องต้นเตรียมเสนอ 3 แนวทาง คือ 1.กำหนดให้ปิดป้ายแสดงราคา ยา เวชภัณฑ์ ให้ชัดเจน ห้ามขายเกินราคากำหนด หรือกักตุนสินค้า 2.นำรายงานยาวกว่า 3,000 รายการ และเวชภัณฑ์ 800 รายการ ขึ้นเว็บไซต์ของรพ.และของกรมฯ และ 3.ประสาน สธ. ให้แจ้งทุกรพ.ระบุรายการยาและเวชภัณฑ์ในใบสั่งยาให้ชัดเจน และให้จ่ายใบสั่งยาให้ผู้ป่วยเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการซื้อยานอกรพ.</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>เตือนภัย ยาทรามาดอล</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ. ญัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์รพ.แม่สอด จ.ตาก โพสต์เตือนภัยการนำยาทรามาดอลมาผสมในน้ำอัดลมหรือสุรา ต้มด้วยความเค็ดคอง หลังพบเด็กวัย 16 ปี ถูกนำส่งรพ.ในสภาพเกือบโคม่า</p> <p>ก่อนหน้านี้ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ยาทรามาดอลจัดเป็นยาอันตราย การใช้ยาต้องควบคุมโดยแพทย์ และห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการลักลอบขายให้กลุ่มวัยรุ่นเพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งการใช้เสพแบบยาเดี่ยวและผสมกับเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ</p> <p>ขณะที่ นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เตือนกลุ่มวัยรุ่นที่นำยาทรามาดอลมาใช้ในทางที่ผิด ให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและครอบครัวให้มาก ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันฯ และรพ.ธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>สปส.เพิ่มสิทธิผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ 5 รายการ ประกอบด้วย หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่าหนึ่งอวัยวะพร้อมกัน ได้แก่ หัวใจและปอด หัวใจและไต ตับและไต ตับอ่อนและไต โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการกับสปส. 5 แห่ง ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี ให้บริการทุกรายการ ส่วนรพ.มหาราชนคร เชียงใหม่ และรพ.ศรีนครินทร์ ให้บริการกรณีปลูกถ่ายตับอย่างเดียว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p><b>จัดระเบียบอีสปอร์ต</b></p> <p>- เสนอสรุปจากเหตุการณ์เด็กชายวัย 13 ปี เล่นเกมออนไลน์แล้วเกิดอาการปากสั่น ใจสั่น มือเท้าเย็น แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ จนต้องนำส่งรพ. นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผอ.รพ.น่าน วิเคราะห์เบื้องต้นว่าเกิดจากการเล่นเกมออนไลน์ติดต่อกันหลายวัน ไม่ได้พักผ่อน ไม่รับประทานอาหารและน้ำ ทำให้ร่างกายขาดน้ำและสารอาหารจนเกิดภาวะช็อก ขณะนี้อาการดีขึ้นแต่ต้องรักษาทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง เพราะอยู่ในภาวะอันตรายขอโรคติดเกม</p> <p>นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุ กลุ่มเสี่ยงมีอาการเป็นโรคติดเกมจะมีพฤติกรรมคล้ายกับการติดสารเสพติด ซึ่งตอนนี้มีบางกลุ่มสนับสนุนอีสปอร์ต จึงอยากให้ สธ.และเครือข่ายครอบครัวช่วยกันจัดระเบียบ มีกติกาที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดเกมอย่างรุนแรง โดยใช้ 3 ต้อง 3 ไม่ คือ 1.ต้องกำหนดเวลาเล่นไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน 2.ต้องตกลงโปรแกรมและเลือกประเภทเกมให้ลูก 3.ต้องให้พ่อแม่อยู่เล่นกับลูกเพื่อให้คำแนะนำในการเล่นเกม ส่วน 3 ไม่ ได้แก่ พ่อแม่ไม่เล่นเป็นตัวอย่าง ไม่เล่นในเวลาครอบครัว และไม่เล่นในห้องนอน</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>- เสนอสรุปข่าว ทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ พัฒนาการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บสมอง ด้วยการสร้างต้นแบบเกมโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) จำลองบรรยากาศการเล่นในเกมในงานวัด ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำกายภาพบำบัด โดยออกแบบเกมให้มีการฝึกกำลังกล้ามเนื้อ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.เกมขายไอศกรีม ใส่กิจกรรมการยื่นและดึงแขนกลับในแนวหน้าหลัง 2.เกมยิงปืน ใส่กิจกรรมการกวาดแขนในแนวราบ และ 3.เกมหยิบดาว ใส่กิจกรรมการยกแขนขึ้นลงในแนวตั้ง นอกจากนี้ ยังฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการกำนิ้วมือระหว่างการเล่นเกม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคนทั่วไป เพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสนุก</p>
คมชัดลึก	<p><b>เตียงพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง</b></p> <p>- เสนอบทความ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และคณะแพทย์ ม.อ. พัฒนา "เตียงพลิกตัวและวัสดุรองรับสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้" ด้วยทุนจากสกว. โดยพัฒนาเป็นเตียงพลิกตะแคงตัว สั่งการด้วยระบบรีโมทคอนโทรล สามารถปรับยกหัวเตียงได้ 75 องศา ปรับยกงอเข้าได้ 45 องศา ปรับระดับสูงต่ำของพื้นเตียง 50-75 ซม. และปรับพลิกตัวช่วยขาได้ประมาณ 75 องศา มีราวกัน รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุด 120 กิโลกรัม ราคา 85,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเตียงพลิกตะแคงตัวแบบมือหมุน 5 จุด ราคา 35,000 บาท และเบาะพอลิเมอร์เจล ราคา 25,000 บาท</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>สิทธิการตาย</b></p> <p>- เสนอบทความเรื่องสิทธิการตาย โดย นพ.วิวัฒน์ ศิริประชัย แอดมินเพจ DRAMA-ADDICT ระบุว่า ได้ทำโพลสำรวจในเพจเรื่องการทำกรณียฆาต มีคนเข้ามาโหวตมากกว่า 5 หมื่นโหวต พบว่า 95% อยากให้ประเทศไทยมีการทำกรณียฆาตอย่างถูกต้อง ขณะที่ผลสำรวจของสื่ออื่น ๆ พบความเห็นไปทางเดียวกัน สะท้อนว่าสังคมไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและควรจะขับเคลื่อนได้แล้ว แต่ทั้งนี้ ผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งไม่รู้จักวิธีการดูแลรักษาแบบ PALLIATIVE CARE เช่น สามารถพาคนไข้ระยะสุดท้ายไปรักษาที่รพ.ใกล้บ้านได้ ไปขอยืมถังออกซิเจนได้ ไปขอยาลดอาการปวดได้ เป็นต้น จึงเห็นว่า หากมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ PALLIATIVE CARE น่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยอาจไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นกรณียฆาต</p> <p>ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาศ กล่าวว่า สิทธิการตายที่คนทั่วโลกและสังคมไทยให้การรับรอง คือ มาตรา 12 ของพ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งให้สิทธิทุกคนสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตได้ (LIVING WILL) ซึ่งไม่ใช่การเร่งตายแบบกรณียฆาต ดังนั้นแพทย์ที่ทำตามหนังสือแสดงเจตนาของผู้ป่วยจะไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch